

# สศอ.เผยดัชนี'เอ็มพีไอ'เม.ย.โต4%

กรุงเทพธุรกิจ ● "สศอ." เผยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม เดือนเม.ย.ปี 2561 โต 4% ขยายตัวเป็นบวกติดต่อกันเป็นเดือนที่ 12 ติดรอบ 4 เดือน โต 4.1%

นายณัฐพล รังสิตพล เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เปิดเผยว่า ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) ประจำเดือนเม.ย.2561 มีการขยายตัว 4.0% และขยายตัวเป็นบวกติดต่อกันเป็นเดือนที่ 12 ทำให้ 4 เดือนแรกของปี 2561 ดัชนี MPI ขยายตัว 4.1% อัตราการใช้กำลังการผลิตเดือนเม.ย. อยู่ที่ 61.58%

ดัชนี MPI ที่เพิ่มขึ้นเป็นผลจากการส่งออกที่ฟื้นตัวตามภาวะเศรษฐกิจโลกอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ในด้านของกำลังซื้อในประเทศก็มีทิศทางที่ดีเช่นกัน โดยอุตสาหกรรมสำคัญที่ส่งผลบวกประจำเดือนเม.ย.2561 ได้แก่ น้ำตาลทราย รถยนต์ และเครื่องยนต์ เม็ดพลาสติก Hard Disk Drive และน้ำมันปิโตรเลียม

โดยในเดือนเม.ย.2561 การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมไม่รวมทองคำแท่ง ขยายตัว 11.6% ซึ่งขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 18

นับจาก พ.ย. 2559 โดยภาพรวม 4 เดือนแรกปี 2561 การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมไม่รวมทองคำแท่ง ขยายตัว 13.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยสินค้าอุตสาหกรรมสำคัญที่การส่งออกขยายตัว เช่น รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์ยาง เม็ดพลาสติก และเคมีภัณฑ์ ส่วนการนำเข้าสินค้าทุน ในเดือนเม.ย.2561 ขยายตัว 6% สินค้าทุนที่มีการนำเข้าขยายตัว เช่น เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ และผลิตภัณฑ์โลหะ การนำเข้าสินค้าวัตถุดิบและกึ่งสำเร็จรูปไม่รวมทองคำแท่งขยายตัว 15.3%

สินค้านำเข้าที่สำคัญ ได้แก่ เคมีภัณฑ์ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์จากพลาสติกที่ขยายตัว ทำให้ภาพรวม 4 เดือนปี 2561 การนำเข้าสินค้าทุน ขยายตัว 10.6% และสินค้าวัตถุดิบและกึ่งสำเร็จรูปไม่รวมทองคำแท่ง ขยายตัว 15.4% ทำให้การนำเข้าสินค้าทุนและการนำเข้าสินค้าวัตถุดิบและกึ่งสำเร็จรูปมีสัดส่วนรวม 66.55% ของการนำเข้าทั้งหมด

สำหรับสินค้าในอุตสาหกรรมหลักที่ส่งผลให้ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม ประจำเดือนเม.ย.มีการขยายตัวได้แก่น้ำตาลทรายเพิ่มขึ้น 44.13% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จากผลผลิตอ้อยที่มีมากกว่าปีก่อน ฝนตกชุกกระทบต่อการตัดอ้อยลำซีกกว่าปกติผลผลิตจึงมากระจุกตัวอยู่ช่วงท้ายฤดูหีบอ้อย ส่งผลให้มีการผลิตน้ำตาลเพิ่มขึ้นมากกว่าปกติ

รถยนต์และเครื่องยนต์เพิ่มขึ้น 9.31% จากเครื่องยนต์แก๊สโซลีน เครื่องยนต์ดีเซล รถยนต์นั่งขนาดไม่เกิน 1,800 cc และรถปิกอัพ เม็ดพลาสติก ขยายตัว 11.41% จากสินค้า PP, PVC, PE และ LLDPE เป็นหลัก จากการขยายกำลังการผลิตของบางบริษัทที่รองรับการส่งออกและความต้องการใช้ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องในประเทศ เช่น บรรจภัณฑ์ ชิ้นส่วนรถยนต์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า

ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์เพิ่มขึ้น 19.78% เนื่องจากผู้ผลิตได้รับคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้นและภาพรวมอุตสาหกรรมยังเติบโต น้ำมันปิโตรเลียมเพิ่มขึ้น 6.27% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จากน้ำมันแก๊สโซลอล 95 และน้ำมันดีเซลหมุนเร็วเป็นหลัก